

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

KGEM - ขาชิ้น เลยอดดีกว่า(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

เปิดหัวมาวันแรกของสัปดาห์ ตลาด ก็เหมือนจะทดสอบความแกร่งของนักลงทุน ที่มีการมองว่า แนวโน้มขาลง กำลังจะจบ หรือ จบไปแล้ว ก็ลองทดสอบการเป็นแนวรับว่าจะมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหน... ก็นะ เอาชะงะลงลึกมาพอสมควรเหมือนกัน หรือ ต่ำกว่าระดับเส้นนัยสำคัญ ของโครงสร้างที่มีนัยสำคัญกันให้เห็นๆ เลย... เหมือนอยากรู้อยากวัดใจ แรงซื้อ หรือ ความมั่นใจของตลาดในระดับนี้ หรือ ถ้าจะมองกันอีกทาง อาจจะเป็นไปได้ใหม่ เรียกว่า ไม้ไล่ผี หรือ ภาษาชาวบ้านก็ไม้ไล่ก๊วย อะไรทำนองนั้น... แบบว่าถ้าใครจะขึ้นรถขบวนนี้ ก็ต้องมีตั้งคัจฉริงๆ พวกนักแก๊งชอบตีหัวเข้าบ้าน หรือ พวกรักจะหวังฉาบฉวย ต้องไล่ลงให้หมด ขายของเอาของคืนตลาดให้หมด แล้วค่อยวิ่งไปแบบสบายๆ กันอีกที... ก็ต้องตามดูกันต่อไปครับว่า จะออกมาในกมไหน จะเป็นแค่ไม้ไล่ผี หรือ ไม้เฝ้าผี กันแน่... โดยถ้าหากจะไม่ไหวจริงๆ ก็ต่ำกว่า 1540 นี่แหละ ต้องระวังกันหน่อยๆ ละ แล้วถ้าจะร้ายสุดๆ เลยนั้น ก็คือการลงมาต่ำกว่า 1520 อีกรอบหนึ่งนั่นแหละ... เพราะมันจะกลับไปเข้าเงื่อนไขเดิมๆ ที่เคยเป็นแนวด้นหมเซิงลบในก่อนหน้านี้นั่นเอง แต่ด้วยรูปแบบเครื่องมืออ่านแนวโน้มระยะสั้น ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี หรือ ยังคงคาดหวังแนวโน้มขาขึ้นได้ในระยะ 1-3 เดือน เพียงแต่อาจจะแกว่งๆ ผันผวนหน่อย ซึ่งจะไปแล้ว จะยังคงเรียกว่าอยู่ในปลายๆ คลื่น 4 ก็ว่าได้ แม้จะเริ่มๆ มีแวจะเห็นการเริ่มต้นในคลื่น 5 แล้วก็ตาม... แต่ก็แค่เพิ่งเริ่มต้นอาการลง อาการไม่มั่นใจของตลาด จึงยังคงมีได้ในระยะที่ตลาดกำลังจะคิดเปลี่ยนแนวโน้ม

ดูตามเกม...

จริงๆ ถ้าเห็นการเล่นในแต่ละไม้ของการซื้อขาย คงไม่สามารถจะบอกทางอื่นหรือบิตเบือนอะไรไปว่า ไม่น่าจะมีใครคุมราคา... ของแบบนี้ เห็นๆ กันอยู่ เกมหุ้นที่มีเครื่องหมายเนี่ย

- แนวรับ : ...1.35-1.30 **ไม่ควรเห็นการต่ำกว่า 1.26**
- เป้าหมาย : ...1.70-1.80 **ถ้าจะแรงกว่านี้ ก็อาจมี 2.20**

Price Chart...(KGEM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KGEM... จริงๆ ระดับ 2.2 นั้น ครั้งก่อนเป็นการมองรูปแบบโครงสร้างที่ใหญ่กว่าภาพนี้ละ และก็ยังคาดหวังได้อยู่ที่นั่นแหละ... ส่วนระดับ 1.7-1.8 จะเป็นการคาดหวังเป้าหมาย ตามรูปแบบราคา หรือ การแกว่งตัวในระยะสั้นตามภาพนี้ การขึ้นมาแรงๆ แล้วมีการพักตัว หากจะมีการขึ้นต่อขึ้น ก็จะมีการขึ้นที่มีระยะทางเท่ากันหรือใกล้ๆ เคียงกัน... และอาจจะมี การขึ้นแรงๆ ได้แบบเดียวกัน เรียกว่า หากจะขึ้นไปที่ระดับ 1.70-1.80 อาจจะใช้ระยะเวลาไม่นานนักก็ได้ แต่ถ้าจะไปแล้ว สัญญาณขายจริงๆ ก็คงต้องดูที่เส้นค่าเฉลี่ยไว้ ก็ดีนะ อาจจะมีการขึ้นยาวๆ เกินเป้าหมายที่ให้มานี้ก็ได้เหมือนกันนะ ตามเกมกันใกล้ชิดไว้หน่อย